
 
 

รายงานการประชุมสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสมอพลือ 
สมัยสามัญท่ี ๒/๒๕๕๘ 

วันท่ี  ๑๕  มิถุนายน  ๒๕๕๘ 
ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสมอพลือ 

--------------------------------------- 
ผู้เข้าประชุม 
 

ล าดับท่ี ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ 
1 นายทนงค์   หลักแหลม ประธานสภา ทนงค์    หลักแหลม 
2 นายจ ารัส   ช้างพลาย รองประธานสภา จ ารัส    ช้างพลาย 
3 นางสาวธมนวรรณ จันทร์สุก ส.อบต. หมู่ 1 ธมนวรรณ  จันทร์สุก 
4 นางจรัสศรี   อนันต์หลาย ส.อบต. หมู่ 1 จรัสศรี    อนันต์หลาย 
5 นายกิตติ   ดอกนางแย้ม ส.อบต. หมู่ 2 กิตติ    ดอกนางแย้ม 
6 นางสาวธนกานต์   รอดหลัก ส.อบต. หมู่ ๒ ธนกานต์ รอดหลัก 
7 นายอ านวย   หลักแหลม ส.อบต. หมู่ ๓ อ านวย    หลักแหลม 
8 นายสาโรจน์   ทับเพียร ส.อบต. หมู่ 4 สาโรจน์    ทับเพียร 
9 นางสายใจ   ปานอ้น ส.อบต. หมู่ 5 สายใจ    ปานอ้น 
10 นางยุพา     แซ่บู๊ ส.อบต. หมู่ 5 ยุพา  แซ่บู๊ 
11 นายสมศักด์ิ   บรรลือทรัพย์ ส.อบต. หมู่ 6 สมศักด์ิ    บรรลือทรัพย์ 
12 นายสุภชัย   อ่อนละมูล ส.อบต. หมู่ 6 สุภชัย    อ่อนละมูล 
13 นายชวลิต   สังข์สน เลขานุการสภาฯ ชวลิต    สังข์สน 

 

ผู้บริหาร 
 

ล าดับท่ี ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ 
1 นายชัฏ  แสงหิรัญภาดา นายก อบต. ชัฏ    แสงหิรัญภาดา 
2 นายไพรัช ม่วงไหมทอง รองนายก อบต. ไพรัช    ม่วงไหมทอง 
3 พ.ท.สวัสด์ิ สีสุกใส รองนายก อบต. พ.ท.สวัสด์ิ  สีสุกใส 
๔ นายถกล เพียรชนะ เลขานุการนายก อบต. ถกล     เพียรชนะ 

 
พนักงาน / ผู้น าชุมชน 
 

ล าดับท่ี ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ 
1 นางสาวอรวรรณ ชุ่มวงค์ พัฒนาการประจ าต าบลสมอพลือ อรวรรณ  ชุ่มวงค์ 
2 นางสาวกัลยรัตน์  สอาดนัก นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร กัลยรัตน์   สอาดนัก 
3 นางฉวีวรรณ ม่วงปรางค์ ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดห้วยเสือ ฉวีวรรณ  ม่วงปรางค์ 
๔ นางศุภานน สืบสมบัติ ผู้อ านวยการกองคลัง ศุภานน  สืบสมบัติ 
๕ นายเสง่ียม สีหอม ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๖ เสง่ียม  สีหอม 
๖ นางสาวนงเยาว์ แสงอยู่ ผู้อ านวยการ รพ.สต. ต าบลสมอพลือ นงเยาว์  แสงอยู่ 
๗ นายชุ่ม  ฉายแสง ประธานประชาคม หมู่ ๓ ชุ่ม  ฉายแสง 
๘ นายนิรันดร์ ฉิมพาลี ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๕ นิรันดร์  ฉิมพาลี 
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ล าดับท่ี ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ 
๙ นายชัยนุวัชร์ หลักแหลม ก านันต าบลสมอพลือ  ชัยนุวัชร์  หลักแหลม 
๑๐ นางสาวรมิดา เชิดช านาญ หัวหน้าส านักงานปลัด รมิดา  เชิดช านาญ 
๑๑ จ่าสิบเอกพิสิฎฐ นาคทับ ผู้อ านวยการกองช่าง พิสิฎฐ  นาคทับ 
๑๒ นายนพพล พราหมณ์ฤกษ์ นายช่างโยธา นพพล  พราหมณ์ฤกษ์ 
๑๓ นายภูทัย เผือกเงิน เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน ภูทัย  เผือกเงิน 
๑๔ นายอนัส เทศกลั่น ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๔ อนัส  เทศกลั่น 

 

   เริ่มประชุมเวลา  ๐๙.๐๐ น. 
   เม่ือที่ประชุมพร้อมแล้วประธานกล่าวเปิดประชุม สรุปวาระการประชุม ดังนี้ 
 
 

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
ประธานสภาฯ  แนะน าพนักงานที่เข้ารับต าแหน่งใหม่ ราย นางสาวรมิดา  เชิดช านาญ   
   ต าแหน่ง  หัวหน้าส านักงานปลัด 
 

  
ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญท่ี ๑/๒๕๕๘   
   เมื่อวันท่ี  ๒  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๘ 
ประธานสภาฯ  ขอให้สมาชิกทุกท่านตรวจรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญที่ ๑/๒๕๕๘   
   เม่ือวันที่  ๒  กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘  ท่านใดจะขอแก้ไขข้อใด วาระใด ขอเชิญได้ ถ้าไม่มี
   ผู้ใดขอแก้ไข ขอมติที่ประชุมรับรองด้วย 
 

ที่ประชุม มีมติรับรองการประชุม 
 
ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องขอความเห็นชอบเพ่ิมเติมแผนพัฒนาต าบล ๓ ปี (พ.ศ.๒๕๕๘ - พ.ศ.๒๕๖๐) 
ประธานสภาฯ ขอเชิญฝ่ายเลขานุการสภาฯ ชี้แจงรายละเอียด 
 

เลขานุการสภาฯ  ด้วยมีแผนงานโครงการและรายการที่จ าเป็น เพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของ
   ประชาชน แต่ไม่ได้บรรจุไว้ในแผนพัฒนาต าบล ซ่ึงตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
   ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ หมวด ๔ 
   ข้อ ๒๒ (๓) การเพ่ิมเติมแผนพัฒนาต าบลต้องให้สภาเห็นชอบก่อน แล้วถึงให้ 
   ผู้บริหาร ประกาศใช้ 
 

ประธานสภาฯ  ขอให้สมาชิกทุกท่าน พิจารณาการเพ่ิมเติมแผนฯ ตามรายละเอียด ที่อยู่ในมือทุกท่าน  
   ด้านการพัฒนาเมืองและชุมชน 
   แนวทางท่ี ๑ จัดบริการด้านสาธารณูปโภค และสาธารณูปการและโครงสร้างพ้ืนฐาน  
   โครงการแรก สร้างรางระบายน้ าพร้อมฝาเปิด - ปิด หมู่ ๑  
   เหตุผลท่ีขอเพ่ิม เพ่ือระบายน้ าท่วมขัง  เนื่องจากเข้าฤดูฝนบริเวณดังกล่าวน้ าท่วมขังถนน  
   น้ าระบายออกตามธรรมชาติไม่ทัน  
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   รายการที่สองขอเพ่ิมเติมแผนฯ ในการจัดซ้ือรถกระเช้าเอนกประสงค์  
   เหตุผลท่ีขอเพ่ิมเติมเนื่องจากมีการติดต้ังไฟสาธารณะเพ่ิมเติม ซ่ึงไฟเสียหายช ารุด ไม่ 
   สามารถซ่อมแซมได้ และน าไปใช้ในการตัดแต่งต้นไม้ แนวทางสาธารณะ เพ่ือป้องกัน 
   อุบัติเหตุและไฟฟ้าช็อตได้ จึงขอให้สมาชิกพิจารณาด้วย 
ที่ประชุม  มีมติเห็นชอบเพ่ิมเติมแผนพัฒนาต าบล ๓ ปี (พ.ศ.๒๕๕๘ - พ.ศ.๒๕๖๐)   
    
    

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องขอความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาต าบล ๓ ปี (พ.ศ.๒๕๕๙ - พ.ศ.๒๕๖๑) 
ประธานสภาฯ ขอเชิญฝ่ายเลขาฯ ชี้แจง 
 

เลขานุการสภาฯ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘  การจัดท าแผนพัฒนาสามปี ให้จัดท าแล้วเสร็จ ภายใน
เดือนมิถุนายน และแผนพัฒนาก่อนที่ผู้บริหารประกาศใช้ ต้องได้รับความเห็นชอบ
จากสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  จึงขอให้สมาชิกสภาร่วมกันพิ จารณาร่าง
แผนพัฒนาต าบลสามปี (พ.ศ.๒๕๕๙ - พ.ศ.๒๕๖๑) ตามรายละเอียดที่อยู่ในมือทุก
ท่านไปพร้อม ๆ กัน 

 

ที่ประชุม ร่วมกันพิจารณาร่างแผนพัฒนาต าบลสามปี (พ.ศ.๒๕๕๙ - พ.ศ.๒๕๖๑) รายหัวข้อ
ต้ังแต่ต้นจนจบ 

 

ประธานสภาฯ สมาชิกท่านใดประสงค์อภิปรายแก้ไขเพ่ิมเติมแผนพัฒนาต าบล  ยุทธศาสตร์ใด 
หัวข้อใด ขอเชิญได้ 

 

น.ส.ธมนวรรณ จันทร์สุก ขอเปลี่ยนโครงการฝังท่อระบายน้ าในยุทธศาสตร์ที่  ๔ แนวทางที่ ๒ รายการที่ ๖ 
เป็นก่อสร้างถนน คสล. เพราะว่ายังไม่จ าเป็น 

 

ที่ประชุม เห็นว่าเป็นโครงการที่ผ่านขบวนการมาจากประชาคมให้คงไว้ ส่วนการขอเพ่ิมเติม
โครงการถนน คสล. ยังไม่ใช่เรื่องเร่งด่วนให้น าเข้าสู่แผนฯ ในปีต่อไป 

 
น.ส.นงเยาว์ แสงอยู่ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ แนวทางที่ ๕ โครงการชุมชนใส่ใจ ห่วงใยสุขภาพ ขอเพ่ิมเติม

งบประมาณจาก ๑๐,๐๐๐ บาท  เป็น ๑๕,๐๐๐ บาท  และโครงการแม่และเด็กใช้
งบปกติของ รพ.สต. ขอเปลี่ยนไปเป็นโครงการส่งเสริมภูมิปัญญาด้านแพทย์แผนไทย 

 

ที่ประชุม เห็นชอบให้เพ่ิมเติมงบประมาณและเปลี่ยนโครงการดูแลแม่และเด็กเป็นโครงการ
ส่งเสริมภูมิปัญญาด้านแพทย์แผนไทย 

 

ก านันชัยนุวัชร์ หลักแหลม ยุทธศาสตร์ที่ ๒ แนวทางที่ ๑ โครงการดาดคลองคอนกรีต ส่งน้ าจากหลังศาลเจ้า - 
น้ าตกกาหวาก ให้เพ่ิมเติมแผนไปถึงหมู่ ๕ ทางรถไฟ เพ่ือให้มีทางเข้า ในการด าเนิน
โครงการ  ส าหรับทางเข้าเพ่ือท าโครงการขอประสานเจ้าของที่ก่อนให้คงโครงการไว้ 

 

ประธานสภาฯ  มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายเสนอแนะเพ่ิมเติมอีกหรือไม่ ถ้าไม่มีผมขอมติที่ประชุม
   ว่าท่านใดเห็นชอบร่างแผนพัฒนาต าบลสามปี  (พ.ศ.๒๕๕๙ - พ.ศ.๒๕๖๑) โปรด
   ยกมือขึ้น 
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ที่ประชุม  มีมติเห็นชอบจ านวน ๑๑ เสียง ประธานสภาฯ งดออกเสียง   
 

ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องขออนุมัติเปล่ียนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  
 พ.ศ.๒๕๕๘ 
ประธานสภาฯ  ขอเชิญฝ่ายเลขาฯ ชี้แจงรายละเอียด    
 

เลขานุการสภาฯ  การขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงประกอบงบประมาณรายจ่ายในหมวดครุภัณฑ์
   ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง กรณีงบประมาณเปลี่ยน ปริมาณงานเปลี่ยน  เป็นอ านาจของ
   สภาตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครอง
   ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๑ ข้อ ๒๙ 

ประธานสภาฯ  ขอมติสภาฯ อนุมัติการแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายดังนี้ 
   แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน หน้า ๕๔, ๕๕ ของข้อบัญญัติงบประมาณ
   รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘  ดังนี้ 
   ข้อความเดิม 
   ๑. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนายสุทิน (ซอย ๓ ทางรถไฟ) 
   เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๖๕ เมตร   
   หนา ๐.๑๕ เมตร  หรือมีพ้ืนที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๖๖๐ ตารางเมตร หมู่ที่ ๓  
   ซอยบ้านนายสุทิน (ซอย ๓)   
   งบประมาณ  ๓๘๑,๐๐๐  บาท 
   ข้อความใหม่ 
   โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอย ๒ หมู่ ๓  
   เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๘๙.๐๐ เมตร  
   หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า ๓๕๙.๐๐ ตารางเมตร  พร้อมลงหินคลุกไหล่ 
   ทาง หมู่ ๓ (จากบ้านนายสุทิน - ซอย ๒)  งบประมาณ  ๒๓๘,๐๐๐  บาท 
   ข้อความเดิม 
   ๒. โครงการวางท่อ ค.ส.ล. พร้อมบ่อพักมีฝาเปิด - ปิด โดยฝังกลบหลังท่อด้วย  
   หินผุ และลงผิวจราจรลูกรัง (ข้างบ้านอัยการ)  หมู่ ๕ เพ่ือจ่ายเป็นค่าวางท่อ 
   ค.ส.ล. ๐.๖๐ เมตร พร้อมบ่อพัก ขนาด ๑.๐๐ เมตร X ๑.๐๐ เมตร  
   พร้อมฝาเปิด - ปิด โดยฝังกลบหลังท่อด้วยหินผุและลงผิวจราจรลูกรัง  
   กว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๑๕๔ เมตร  หนาเฉลี่ย ๐.๒๐ เมตร  ข้างบ้านอัยการ  
   หมู่ ๕  งบประมาณ  ๕๕๘,๐๐๐  บาท 
   ข้อความใหม่ 
   โครงการวางท่อ ค.ส.ล. พร้อมบ่อพัก หมู่ ๕   
   เพ่ือจ่ายเป็นค่าวางท่อ ค.ส.ล. ขนาด   ๐.๘๐ เมตร  พร้อมบ่อพัก   
   ขนาด ๑.๐๐ เมตร X ๑.๐๐ เมตร  จ านวน ๔ บ่อ พร้อมฝาเปิด - ปิด โดยฝังกลบ
   หลังท่อด้วยหินผุ และลงผิวจราจรลูกรัง กว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๑๕๔ เมตร  
   หนาเฉลี่ย ๐.๒๐ เมตร หมู่ ๕ (ข้างบ้านอัยการ)  งบประมาณ  ๕๕๘,๐๐๐  บาท
  



 
 

-๕- 
      
   ข้อความเดิม 
   ๓. โครงการวางท่อ คสล. และลงลูกรังทรายถมที่หลังท่อ (วัดโพธิ์)  
   เพ่ือจ่ายเป็นค่าวางท่อ คสล.  ๐.๖๐ เมตร  พร้อมบ่อพักขนาด  
   ๑.๒๐ เมตร X ๑.๒๐ เมตร ทุกระยะ ๑๕ เมตร  จ านวน  ๑๐ บ่อ และลงลูกรังทราย
   ถมที่หลังท่อ  ยาว ๑๒๗.๐๐ เมตร หมู่ที่ ๒  (วัดโพธิ์)  
   งบประมาณ ๒๘๕,๐๐๐ บาท 
   ข้อความใหม่ 
   โครงการวางท่อ คสล. พร้อมบ่อพัก หมู่ ๒ 
   เพ่ือจ่ายเป็นค่าวางท่อ คสล. ขนาด   ๐.๖๐ เมตร   
   พร้อมบ่อพักขนาด  ๑.๒๐ เมตร X ๑.๒๐ เมตร  จ านวน  ๓  บ่อ  และลงลูกรังทราย
   ถมที่หลังท่อ ยาว  ๑๒๗.๐๐  เมตร  หมู่ที่ ๒  (วัดโพธิ์)     
   งบประมาณ  ๒๘๕,๐๐๐  บาท 
 

ประธานสภาฯ  สมาชิกท่านใดจะสอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมขอเชิญได้ 
 

นายกิตติ  ดอกนางแย้ม โครงการฝังท่อระบายน้ าวัดโพธิ์ของเดิมมีบ่อพัก ๑๐ บ่อ แต่แก้ไขเปลี่ยนแปลงใหม่ 
   เหลือเพียง ๓ บ่อ แต่ท าไมงบประมาณฝังเท่าเดิม 
 

นายนพพล พราหมณ์ฤกษ์ เนื่องจากของเดิมแท้จริง ๓ บ่อ แต่ในการพิมพ์ลงข้อบัญญัติมีการคลาดเคลื่อน  
   งบประมาณจึงเท่าเดิม 
 

ประธานสภาฯ  มีท่านใดจะสอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมอีกหรือไม่ ถ้าไม่มีผมขอมติที่ประชุมท่านใด
   เห็นสมควรอนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายข้างต้นโปรดยกมือขึ้น 
 

ที่ประชุม  มีมติอนุมัติจ านวน ๑๑ เสียง ประธานสภาฯ งดออกเสียง 
 
ระเบียบวาระท่ี ๖ เรื่องขออนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ 
ประธานสภาฯ ขอเชิญเลขาสภาฯ ชี้แจงรายละเอียด 
 

เลขานุการสภาฯ การโอนงบประมาณรายจ่ายในหมวดครุภัณฑ์ กรณีโอนเพ่ิม โอนออก และโอนมาต้ัง
จ่ายใหม่ เป็นอ านาจของสภาฯ ซ่ึงขออนุมัติสภาฯ ในการโอนต้ังจ่ายใหม่และโอน
เพ่ิมเติม ดังนี้ 

 แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน 
 โอนเพ่ิม 
 ๑. โครงการปรับปรุงทางลอดวัดท่าไชยศิริ งบประมาณอนุมัติ ๓๑๓,๐๐๐ บาท ขอ

โอนเพ่ิม ๒๘๗,๐๐๐ บาท เป็นงบประมาณหลังโอน ๖๐๐,๐๐๐ บาท เนื่องจากมีการ
แก้ไขเปลี่ยนแปลงปริมาณงานจากของเดิม ต้ังจ่ายเป็นค่าปรับปรุงทางลอด กว้าง 
๕.๘๐ เมตร ยาว ๗๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พ้ืนที่คอนกรีต ๔๐๖ ตารางเมตร 
แก้ไขเป็นค่าปรับปรุงทางลอด กว้าง ๕.๘๐ เมตร ยาว ๙๒.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ 
เมตร หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า ๕๓๔ ตารางเมตร พร้อมวางท่อระบายน้ า พีอี ขนาด  

๙ นิ้ว ยาว ๗๒ เมตร และบ่อพัก คสล. พร้อมฝาเปิด - ปิด ขนาด ๑.๒๐ เมตร x 
๑.๒๐ เมตร จ านวน ๒ บ่อ  



 
 

-๖- 
 
 โอนต้ังจ่ายใหม่   
 แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน หมวดที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
 ๑. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าพร้อมฝาเปิด - ปิด ขนาดกว้างด้านใน ๐.๓๐ เมตร 

ลึกด้านใน ๐.๓๐ เมตร ยาว ๕๐ เมตร หมู่ ๑ จากบ้านนายชัยนิวัตร น้อยบัณฑิต - 
บ้านนายศิริชัย  แผ่นทองแผ่  งบประมาณขอโอนต้ังจ่ายใหม่ ๔๘,๓๐๐ บาท 

 แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป หมวดครุภัณฑ์ 
 ๑. เป็นค่าจัดซ้ือโต๊ะท างาน ๑ ตัว งบประมาณ ๕,๐๐๐ บาท 
 ๒. เป็นค่าจัดซ้ือเก้าอ้ีท างาน ๒ ตัว งบประมาณ ๑,๘๐๐ บาท 
 ๓. เป็นค่าจัดซ้ือเก้าอ้ีเหล็กเบาะนวมส าหรับห้องประชุม ๓๐ ตัว ๑๔,๔๐๐ บาท 
 แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับชุมชน 
 ๑. ค่าจัดซ้ือโต๊ะวางคอมพิวเตอร์ชนิดส าหรับใช้นั่งท างานในตัวเดียวกัน  
 จ านวน ๑ ตัว  ๗,๐๐๐ บาท 
 โอนลด แผนงานเคหะและชุมชน 
 ๑. โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอย ๒ หมู่ ๓ งบประมาณอนุมัติ ๓๘๑,๐๐๐ บาท 

งบคงเหลือก่อนโอน ๓๘๑,๐๐๐ บาท โอนออก ๑๔๓,๐๐๐ บาท คงเหลือหลังโอน 
๒๓๘,๐๐๐ บาท 

 ๒. โครงการก่อสร้างรั้วรอบ อบต. งบประมาณ อนุมัติ ๑๙๐,๐๐๐ บาท งบคงเหลือ
ก่อนโอน ๑๙,๐๐๐ บาท โอนออก ๒๖,๒๐๐ บาท คงเหลือ ๑๖๓,๘๐๐ บาท 

 ๓. ค่าใช้จ่ายในการอุดหนุนการขยายเขตไฟฟ้า หมู่ ๖ งบประมาณอนุมัติ ๑๒๐,๐๐๐ 
บาท โอนออก ๕๓,๕๒๐ บาท คงเหลือ ๖๖,๔๘๐ บาท 

 โอนลด  แผนงานการศึกษา  
 ๑. เงินเดือนพนักงาน (ครู) งบประมาณอนุมัติ ๑๘๐,๐๐๐ บาท โอนออก ๗๐,๐๘๐ 

บาท  คงเหลือ ๑๐๙,๙๒๐ บาท 
 ๒. โครงการอินเตอร์เน็ตเพ่ือประชาชนงบประมาณอนุมัติ ๗๒,๐๐๐ บาท โอน 

๗๒,๐๐๐ บาท คงเหลือ ๐ บาท 
 

ประธานสภาฯ ตามที่เลขาฯ ชี้แจงมีท่านใดจะสอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมหรือไม่ ถ้าไม่มีผมขอมติ
ที่ประชุมด้วย  ผู้ใดเห็นสมควรอนุมัติการขอโอนงบประมาณรายจ่ายครั้งนี้  ตาม
รายละเอียดข้างต้นโปรดยกมือขึ้น 

 

ที่ประชุม อนุมัติจ านวน ๑๑ เสียง ประธานสภา งดออกเสียง 
 
ระเบียบวาระท่ี ๗ เรื่องขอความเห็นชอบรับโอนรถน้ าจากส านักงานส่ิงแวดล้อม กทม. 
ประธานสภาฯ ด้วยนายกองค์การบริหารส่วนต าบลได้ประสานงานไปยังส านักงานสิ่งแวดล้อม กทม.  
 

เลขานุการสภาฯ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยบริหารราชการส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ.๒๕๕๓ แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ ๙ ข้อ ๙ ในกรณีที่มีผู้ อุทิศพัสดุให้เป็นกรรมสิทธิ์แก่
หน่วยบริหารราชการส่วนท้องถิ่น หรือให้สิทธิเก่ียวกับพัสดุ หรือมอบให้เป็นผู้ ดูแลพัสดุ
นั้น การกระท าดังกล่าวมีเง่ือนไขหรือมีภาระติดพันหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น 

  



 
 

-๗- 
  
 จะรับพัสดุหรือสิทธินั้น ๆ ได้ ต่อเม่ือได้รับความเห็นชอบจากสภา ฯ หน่วยบริหาร

ราชการส่วนท้องถิ่นนั้น 
 

ประธานสภาฯ ในการนี้จึงขอความเห็นชอบจากสมาชิ กสภาในการ รับโอนรถน้ า จากส านักงา น
สิ่งแวดล้อม กทม. 

 

ที่ประชุม มีมติรับโอนรถน้ าจากส านักงานสิ่งแวดล้อม กทม. 
 
ระเบียบวาระท่ี ๘ เรื่องอ่ืน ๆ 
นายอนัส เทศกลั่น การขยายถนนทางเข้าหมู่ ๓ เป็นเรื่องดีท าให้การสัญจรสะดวก และขอให้ดูแลเรื่องน้ า      
    ผญ. หมู่ ๔  เสียอย่าให้ลงคลอง  ประกอบกับถ้ามีการขยายถนนอีกควรใช้บล็อกกล่องจะสามารถ
   แก้ไขปัญหาได้ดีกว่าการวางท่อ 
 

ก านันชัยนุวัชร์ หลักแหลม การแก้ไขรถวิ่งเร็วควรท าลูกระนาดและติดต้ังกระจกโค้งจุดออกจากซอย  การติดกล้อง
วงจรปิดน่าจะติดให้คลอบคลุมทั้งต าบล 

 

นายก อบต. ส าหรับส่วนราชการ โรงเรียน รพ.สต. การของบสนับสนุนให้จัดท าแผนงานโครงการเข้า
มา เพ่ือบรรจุลงแผนพัฒนาต าบล  ในส่วนการท าลูกระนาด ต้องดูความเหมาะสม 
เนื่องจากถ้าเกิดอุบัติเหตุทาง อบต. จะถูกฟ้องร้องได้ อาจจะแก้ไขด้วยการตีเส้นจะดีกว่า
และในการของบประมาณในการด าเนินงาน เรื่องประปา ไฟฟ้า ถนน ต้องดูความคุ้มค่า 
โดยเฉพาะถนน ต้องเป็นที่สาธารณะ 

 

ประธานสภาฯ กล่าวขอบคุณผู้เข้าร่วมประชุมและปิดการประชุม 

 
 

    เลิกประชุมเวลา  1๒.๔๕  น. 
 
 
 

   (ลงชื่อ)        ชวลิต   สังข์สน      ผู้บันทึกรายงานการประชุม 
                 ( นายชวลิต  สังข์สน ) 
                                 เลขานุการสภาฯ 
 
 
 
 
 
 

  (ลงชื่อ)        ทนงค์  หลักแหลม  ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
              ( นายทนงค์  หลักแหลม ) 
                                       ประธานสภาฯ 
 


